



ประกาศคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 พ.ศ. 2560

คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ที่มีเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่น ดำเนินการตามพันธกิจของคณะฯ โดยคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ขององค์กร การปกป้อง สิ่งแวดล้อม สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม และการสื่อสารที่ดี นอกจากนี้ คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการกำหนดให้การ บริหารจัดการภายในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 : 2015 มีความสอดคล้องกับนโยบาย มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยสืบต่อไป

บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจังต่อเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นนี้ โดยผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค ผู้อำนวยการศูนย์ คณาจารย์ พนักงาน นิสิต ต้องมีจิตสำนึกที่ดี ต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งต้องขยายและทำการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ทุกคน

ความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ดำเนินการควบคู่ ไปกับการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ในลักษณะบูรณาการสู่งานประจำของบุคลากร ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างชัดเจน อันได้แก่ การลดผลกระทบต่อลักษณะปัญหา สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบด้วย การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำ และการคัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึง มลภาวะที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามพันธกิจของคณะฯ โดย ดำเนินการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

2. การปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะฯ ต้องสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อกำหนดของทาง ราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดของชุมชน บุคคลที่มีส่วนได้เสีย (Interested Partied)

3. พัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ และส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมลภาวะในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานทรัพยากร การปนเปื้อนลงสู่ดินและดิน

4. การควบคุมกำกับโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อมนี้มีการเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมไปยังบุคลากรทุกคนของคณะกรรมการบัญชีและ
การจัดการ ให้รับทราบเป็นที่เข้าใจและนำไปปฏิบัติงาน ตลอดจนจรรยาบรรณระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารไปยังบุคคล ชุมชนและสังคมภายนอกที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์)

คณบดีคณะกรรมการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม